

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: *1509* /UBND-VP

V/v trả lời đơn ý kiến
và kiến nghị của Cử tri

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Ông Nguyễn Thế Hùng.

Địa chỉ: Số nhà 50, Khu phố 11, phường Bắc Sơn,
Thị xã Bỉm Sơn.

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được đơn ý kiến và kiến nghị của cử tri của ông Nguyễn Thế Hùng; thường trú tại Số nhà 50, Khu phố 11, phường Bắc Sơn về việc một số nội dung, điều khoản trong “Sổ theo dõi giao nhận sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây HN, cây LN” của Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung không đúng với quy định về nội dung và hình thức; xem xét tư cách và việc làm của ông Hoàng Thế Khiêm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị và các hồ sơ có liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, ngày 18/4/2018 UBND thị xã Bỉm Sơn đã có buổi làm việc, đối thoại, giải thích, làm rõ các nội dung kiến nghị của ông đồng thời hướng dẫn ông gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Cụ thể như sau:

1. Về 07 vấn đề có các nội dung Sổ theo dõi, Bản cam kết và Hợp đồng.

Các nội dung ông nêu bao gồm 07 vấn đề của “Sổ theo dõi giao nhận sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây HN, cây LN”: Tên gọi ngoài bìa sổ là sổ theo dõi về đóng góp, tuy nhiên các điều khoản trong Bản cam kết giữa Công ty và người lao động thực chất là Hợp đồng dân sự giữa Công ty và Người lao động có căn cứ pháp lý thuộc Luật Dân sự; do vậy, trường hợp xảy ra tranh chấp hai bên không tự thỏa thuận được, ông có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

Thực chất các nội dung nêu trên là quan hệ Dân sự giữa chủ sử dụng lao động và người lao động tại đơn vị có quyền và nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự. Do đó, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Bỉm Sơn, đề nghị ông trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, đề xuất với Công ty điều chỉnh những nội dung trong hợp đồng giao khoán mà ông thấy chưa công bằng hoặc gửi đơn đến Tòa án

nhân dân nếu quyền lợi của ông bị người sử dụng lao động xâm phạm để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Về tư cách của ông Hoàng Thế Khiêm, Chủ tịch Công đoàn của Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung.

Công đoàn Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung nằm trong tổ chức Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa. Vì vậy, 05 nội dung mà ông có ý kiến về tư cách và trách nhiệm của ông Hoàng Thế Khiêm, Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Nông Công nghiệp - Hà Trung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thị xã. Đề nghị ông gửi đơn đến Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến trả lời đề ông Nguyễn Thế Hùng biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Thị xã;
- Phòng, ban liên quan, Ban TCD;
- UBND P. Bắc Sơn;
- Lưu: VT, TD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thi Lan